



สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สัมมนา ครั้งที่ 2)



ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สัมมนา ครั้งที่ 2) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอนุประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู เพื่อนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของโครงการประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษาของเขตการศึกษา สภาพปัจจุบันและข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการกำหนดแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน/องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ได้รับความเสียหายพื้นที่ 500 เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะ และการชี้แจง/การนำมาใช้ประโยชน์ ดังแสดงในตาราง





สรุปประเด็นคำถาม ข้อเสนอนะ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สัมมนา ครั้งที่ 2)

ประเด็นคำถาม-ข้อเสนอนะ	คำชี้แจงและการนำมาใช้ประกอบการศึกษา
ด้านวิศวกรรม	
1. แนวทางเลือกในการดำเนินโครงการ 3 แนวทาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่ ทางเลือกที่ 1 มีความเหมาะสมทางด้าน การจราจรมากกว่าทางเลือกอื่นๆ ซึ่งสมควรใช้ ในการดำเนินโครงการ	<ul style="list-style-type: none">- ทางที่ปรึกษาเห็นด้วยกับแนวทางเลือกที่ 1 ว่ามี ความเหมาะสมทางด้านจราจรมากที่สุด และได้ เข้าพบผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในแนวทางเลือกที่ 1 เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการ ก่อสร้างสะพานที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม แต่ ผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในแนวทางเลือกที่ 1 นั้น ไม่ เห็นด้วยในการที่ให้แนวสะพานของโครงการผ่าน ทางเข้า - ออก ทางทะเลของสถานประกอบการ เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อเรือที่จะเข้า มายังสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นห่วงว่าเมื่อมี การลากจูงเรือเข้าอู่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับ โครงสร้างสะพานได้- มูลค่าก่อสร้างในการทำสะพานยกสูง ที่มีช่วง (Span) ความกว้างของตอม่อสะพานประมาณ 100 เมตร มีมูลค่าสูงมาก ทำให้ไม่มีความคุ้มค่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
2. แนวทางเลือกที่ 2 ต้องมีการตัดถนนผ่านพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนบางส่วน ต้องมีการ ประสานกับเจ้าของที่ดินที่มีการตัดถนนผ่านด้วย	<ul style="list-style-type: none">- ทางที่ปรึกษาได้วางแนวทางที่จะติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของที่ดินต่าง ๆ ที่จะมีแนว ถนนของโครงการตัดผ่าน เพื่อให้โครงการ ดำเนินไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อม	
3. เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจชุมชนของที่อยู่ในพื้นที่โครงการ อย่างไรบ้าง	<ul style="list-style-type: none">- ในการศึกษาของโครงการจะมีการพิจารณาถึง ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมใน ประเด็นดังกล่าวด้วย ในการศึกษาเบื้องต้นด้าน เศรษฐศาสตร์ เห็นว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นของ โครงการ จะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่ โดยรอบของโครงการดีขึ้น ทั้งในเรื่องจวง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เนื่องจากมีการ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว